



ประกาศโรงเรียนวัดเวฬุวัน(สารภีขนานกุล)  
เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน

\*\*\*\*\*

ตามพระราชบัญญัติบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเจตนารมณ์กำหนดให้ส่วนราชการต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมของภารกิจ นั้น

โรงเรียนวัดเวฬุวัน จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้

๑. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้

๒. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ/การปฏิบัติงานของโรงเรียน อย่างเป็นอิสระและเป็นระบบ โดยจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและนำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นประเด็นที่ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย การตัดสินใจ และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของโรงเรียน

๓. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการกำหนดนโยบาย การวางแผนโครงการและวิธีการทำงานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่จัดระบบอำนวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทเป็นหุ้นส่วน หรือภาคีในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน

๕. เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีบทบาทเต็มในการตัดสินใจ การบริหารงาน และการดำเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อเข้ามาทดแทนการดำเนินงานของโรงเรียน ดำเนินการหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้เน้นให้ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นเจ้าของการดำเนินการกิจและภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจรัล ถาวร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน